
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันจันทรที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ 

               

ที่ประชุม 

 ๑.  นายสมจิต    เกิดศิริ   ตำแหนง  ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
 ๒.  จ.ส.ต.วิทย     หมื่นสา   ตำแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
 ๓.  นายประดับ     ทิโน   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ     

๔.  นายสวสัดิ์     ทิโน   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
๕.  นายพงศกร     พนาน   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
๖.  นายสมควร     ตะตองใจ  ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
๗.  นายเสารแกว     แพรภาษา  ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ  

 ๘.  นายพุฒิมา            ใหมวงษ   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
 ๙.  นายบุญวาส  จันซิว   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 

๑๐. นางสาวอนงค     ทารินสุ   ตำแหนง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพบพระ 

ผูไมเขาประชุม 

๑.  นายทูน      มาตอง   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 
๒.  นายเสริมศักดิ์         จี๋ครี ี   ตำแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ 

ผูเขารวมประชุม  

 ๑. นายเสารคำ  ปญญากุล  ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลพบพระ 
 ๒.  นายผัด      คำวันนา   ตำแหนง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพบพระ 
 ๓.  นายคำพันธ     นันใจวงษ  ตำแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพบพระ 
 ๔.  นางฐิติพร  วงษอุทัยนันท  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
 ๕.  นางสาวพวงเพ็ชร สุขจิตร   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๖.  นางชยิสรา  ไกรนารถ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ  
 ๗.  นางสาวจารุณ ี นุมเนื้อ   ตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายไดขำนาญการ 
 ๘. นายชัยศิลป  มาลำปาง  ตำแหนง  เจาพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน 
 ๙. นางสาวพิชามญชุ สางโน   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
 ๑๐. นางสาวอินทิรา แดงละสี   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
  เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐  น. เลขานุการสภาฯ ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระทุกคน
เขาหองประชุม  
  นายสมจิต  เกิดศิริ  ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ ไดกลาววา เมื่อครบองคประชุมแลว ผมขอ
เปดประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามระเบียบวาระการประชุม
ตอไป 

ระเบียบวาระที ่ ๑ 
นายสมจิต   เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒ 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการฯ 
 
 
 
 
นายสมจิต   เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการฯ 
 
 

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
มีเรื่องขอ ๒ เรื่องนะครับ 
 ๑. ขอแจงที่ประชุมวาวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ๒ ทาน คือ ๑. นายทูน  มาตอง 
และ ๒. นายเสริมศักดิ์  จ๋ีคีรี ขอลากิจ ครับ 
 ๒. ดวยกองทุนหลักประกันสุขภาพไดทำการบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพเอกสาร ๒ 
เครื่อง แก กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลพบพระ เพื่อไวใชประโยชนทางราชการ
ตอไปครับ 
 
รับทราบ 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (ครั้งท่ีผานมา) 
คณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุม ไดตรวจรางรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลพบพระ  สมัยสามัญ สมัยที ่ ๔  ซึ ่งประชุมสภาฯ เมื ่อวันที ่  ๒๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรียบรอยแลว รายละเอียดตามสำเนารางรายงานการประชุม
สภาฯ  ที่ทานไดรับไปแลว เห็นควรใหสมาชิกสภาฯ  ลงมติรับรองรายงานการประชุม
ไดคะ 
 
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แลววา มีขอความตอนใด
ควรแกไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม โปรดยกมือขึ้น  

ไมมีการแกไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑  ประชุมเมื ่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ดวยเสียงขางมากจำนวน  ๙  เสียง ,  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
ญัตติ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา
ทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก



๓ 

 

 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
นางสาวจารุณ ี นุมเนื้อ 
นักวิชาการจัดเก็บรายไดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

สภาทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็
ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว แลวการพิจารณา
วาระที ่สองนั ้น ใหที ่ประชุมสภาทองถิ ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
ขอมติที่ประชุม วาใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม โปรดยกมือ 
 
 
มติเห็นชอบใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง 
๑ เสียง 
 
ญัตติที่ ๑ รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียด 
เชิญครับ 
 
เร ียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉ ันนางสาวจารุณี น ุ มเนื้อ 
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ขอชี้แจงดังนี้คะ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผลที่จัดทำ ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดหลักเกณฑใน
การคดัแยกขยะ โดยใหราชการสวนทองถ่ินตองจัดใหมีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไวใน
ที่สาธารณะและสถานสาธารณะตามขอ ๘ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ แตยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากแหลงกำเนิดนั้น เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อสรางความตระหนักและ
ความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะ ใหประชาชนมีสวนรับผิดชอบในการจัดการมูล
ฝอย ณ แหลงกำเนิด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓(๒) แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เทศบาลตำบลพบพระ จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๒ ขึ้น 
 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื ่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๒ หรือไม โปรดยกมือครับ 
 
มีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑ
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 



๔ 

 

นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 

ตอไปวาระที่ ๒ (การแปรญัตติ) ตามมติที่ประชุมใหพิจารณารวดเดียว ๓ วาระ ขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายเชิญครับ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ ๔๙ วรรค ๔ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ ๒ กรณีพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผูแปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดวยวาจาได  
ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที ่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั ้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ
หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติอื่นอีกครั้ง 
 
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะแปรญัตติร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื ่อง 
หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ  
 
ไมมี 
 
ถาไมมีผูเสนอขอแปรญัตติ ขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบรางเดิมของรางเทศบัญญัติ 
เรื่อง หลักเกณฑการคดัแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ 
 
มีมติเห ็นชอบตามรางเดิมของร างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เร ื ่อง 
หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง 
 
ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของครับ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯทองถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติใน
วาระที่ ๓ ไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย 
ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ใหที่ประชุมทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปน
เทศบัญญัติหรือไม 
 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑ
การคดัแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ 
 
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญตัเิทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 



๕ 

 

นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของและเสนอญัตติตอไป
ครับ 
 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวด ๔  
          ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที ่ด ินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
          ขอ ๒๙ การแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที ่ด ินและสิ ่งก อสราง ที ่ทำใหล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติสภาทองถ่ิน 
ญัตติท่ี ๑ ผูบริหารเทศบาลตำบลพบพระ ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ใน
แผนงานการศึกษา(กองการศึกษา) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ขอความเดิม รายการเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 
๒,๘๐๐.- บาท รวมเปนเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)(ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ป ๒๕๖๒(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) หนา ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๐ ขอความใหม 
รายการเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวมเปนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพัน
บาทถวน)(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม)(ตั ้งจายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป) จาก
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ป ๒๕๖๒(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)หนา ๑๑๗ 
ลำดับที่ ๒๐ รายละเอียดตามเอกสารที่ทานไดรับแลวขอสภาฯ นี้พิจารณาคะ 
 
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ(ไมมี) หากไมมีขอมติที่ประชุมสภาทาน
ใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาคร ุภ ัณฑที ่ด ินและ
สิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ขอความเดิม รายการ
เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐.- บาท รวม
เปนเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)(ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จากแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔) ป ๒๕๖๒(เพิ่มเติมครั ้งที่ ๑) หนา ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๐ ขอความใหม 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวมเปนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่ง
หมื ่นหาพันบาทถวน)(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) จากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ป ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๑) หนา ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๐ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
ญัตติที ่  ๒  ผู บริหารเทศบาลตำบลพบพระ ขอเสนอญัตติเพื ่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อโอนตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน  ๙,๕๐๐.-  บาท (เกา
พันหารอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารที่ทานไดรับแลวขอสภาฯ นี้พิจารณา 
 
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ(ไมมี) หากไมมีขอมติที่ประชุมสภาทาน
ใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จำนวน ๑ 
เครื่อง จำนวนเงิน  ๙,๕๐๐.-  บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) ดวยเสียงขางมาก ๙ 
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 

๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการ

ลงทุนเทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการ

จังหวัดอนุมัติแลว  

ญัตติที ่  ๓  ผู บริหารเทศบาลตำบลพบพระ ขอเสนอญัตติเพื ่อขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อโอนตั้งจายเปนรายการใหม 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (สำนักปลัด) งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 

รายการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ **โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาสาสมัครปองกันไฟปาและหมอกควัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำเภอ 

พบพระ จังหวัดตาก**  จำนวนเงิน  ๖๐,๐๐๐.-  บาท (หกหมื่นบาทถวน) รายละเอียด

ตามเอกสารที่ทานไดรับแลวขอสภาฯ นี้พิจารณา 

 



๗ 

 

นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวอนงค  ทารินสุ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ(ไมมี) หากไมมีขอมติที่ประชุมสภาทาน
ใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (สำนัก

ปลัด) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน

อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ

พบพระ **โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครปองกันไฟปาและหมอก

ควัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก** จำนวนเงิน  

๖๐,๐๐๐.-  บาท (หกหมื่นบาทถวน) ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ 

เสียง 
 

เรื่องอื่น ๆ 

เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
 
เนื่องจากสภาฯ ยังไมไดกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
สมัยที่ ๒-๔ จึงขอสภาแหงนี้พิจารณา 
          ๑. กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมทั้งขอใหกำหนดวาในหนึ่งสมัยประชุมมีกี่วันดวยคะ 
          ๒. อนึ่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
  มาตราที่ ๒๔ กำหนดวา ในหนึ่งปใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจำป ใหเทศบาลกำหนด 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวันแตถา
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ขอ ๑๑(๒) สำหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวา การประชุม
สมัยสามัญประจำปแตละสมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดกี่วัน 
กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปสมัยแรกของปถัดไป และมี
กำหนดก่ีวัน 
          ยกตัวอยาง สมัยประชุม สมัยสามัญ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกำหนดสมัยประชุม
ไว ๔ สมัย ดังนี้ 
๑. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีกำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
๒. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
๓. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีกำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
๔. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีกำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 



๘ 

 

 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายเสารแกว  แพรภาษา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางชยิสรา  ไกรนารถ 
หัวหนาฝายอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที ่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีกำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
 
ที่ประชุมจะกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเดิม
หรือไม ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานชวยพิจารณาครับ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานผมขอใหกำหนดตามเดิมครับ 
 
 
หากใหกำหนดตามเดิมผมขอเสนอในที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญที่ยังเหลืออีก ๓ สมัย และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕๖๒ รวมทั้ง
กำหนดวามีกี่วันดวย ดังนี ้
          - สมัยท่ี ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
          - สมัยท่ี ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
          - สมัยท่ี ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
และสมัยสามัญ สมัยแรกในป ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ กำหนดไมเกิน ๓๐ 
วัน มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีกระผมขอ
มติที่ประชุมครับ 
 
มีมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ ในสมัยที่ 
๒ - ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
          - สมัยที่ ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
          - สมัยที่ ๓ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
          - สมัยที่ ๔ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
และสมัยสามัญ สมัยแรกในป ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ กำหนดไมเกิน 
๓๐ วัน ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
เรื่อง โอนทรัพยสินหองน้ำสาธารณะบริเวณน้ำตกนางครวญ จากองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ใหแก เทศบาลตำบลพบพระ เชิญเจาหนาที่ ชี้แจงดวยครับ 
 
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน นางชยิสรา  ไกรนารถ 
หัวหนาฝายอำนวยการ ขอนำเรียนดังนี้นะคะ หองน้ำสาธารณะ บริเวณน้ำตก สราง
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จากงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ปจจุบันนี้หองน้ำดังกลาวเกิดการชำรุดเสียหายหลายจุด ตองไดรับ
การซอมแซม แตดวยระยะทางที่ไกลจากตัวจังหวัด ทำใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
ลาชา ซึ่งจุดบริการจุดนี้เปนจุดสาธารณะและแหลงทองเที่ยวที่มีผู มาใชบริการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อประโยชนทางราชการและของประชาชน จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ 
แหงนี้เห็นชอบรับโอนทรัพยสินหองน้ำสาธารณะบริเวณน้ำตกนางครวญ จากองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก มาเปนทรัพยสินของเทศบาลตำบลพบพระคะ 
 



๙ 

 

ที่ประชุม 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
นางสาวอินทิรา  แดงละสี 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีมติเห็นชอบ รับโอนทรัพยสิน หองน้ำสาธารณะบริเวณน้ำตกนางครวญ จาก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มาเปนทรัพยสินของเทศบาลตำบลพบพระ ดวย
เสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
เรื่อง รายงานขอมูลการขออนุมัติการใชจายเงินสะสม เพื่อนำไปจายเบี้ยยังชีพคน
พิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม ใหแกผูพิการหรือทุพล
ภาพ เพื่อเปนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เชิญเจาหนาที่
ชี้แจงครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวอินทิรา  แดงละสี ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ กองสวัสดิการสังคม ขอนำเรียนดังนี้นะคะ ตามที่เทศบาลตำบลพบ
พระ ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๙ คน เปนเงินจำนวน ๒๖๘,๘๐๐.- บาท(สองแสนหกหมื่น
แปดพันแปดรอยบาทถวน) เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม ไมไดประมาณการรายรับไว
และไมสามารถตราเทศบ ัญญัต ิงบประมาณรายจายเพ ิ ่มเต ิมได ท ันทีเม ื ่อสิ้น
ปงบประมาณ เงินที่ไดรับจัดสรรจึงตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามหนังสือเทศบาลตำบลพบพระที ่ ตก ๕๒๗๐๑.๕/๘๗๕ ลงวันที ่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพบพระ จึงไดดำเนินการทำความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด
ตากเพื ่อขออนุมัติยกเวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหนังสืออำเภอพบพระที่ ตก ๐๐๒๓.๙/๓๕๖๗ ลงวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางจังหวัดตากไดพิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตำบล 
พบพระ ไมไดประมาณการรายรับไว และไมสามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมไดทันทีเม่ือสิ้นปงบประมาณ เงินที่ไดจึงตกเปนเงินสะสมของเทศบาล
ตำบลพบพระ และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการ อาศัย
อำนาจตามขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๙ เพ่ือนำเงินสะสมไปใช
จ ายตามที่ไดร ับจัดสรรใหก ับผู พ ิการที ่ม ีส ิทธิไดร ับเบี ้ยความพิการจำนวนเงิน 
๒๖๘,๘๐๐.- บาท(สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) ได จึงนำเรียนมา
เพ่ือใหที่ประชุมสภาฯ ทราบคะ 
 
รับทราบ 
 
เรื่อง การบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร(สปสช.) จำนวน ๒ รายการใหแกเทศบาลตำบล
พบพระ(กองสาธารณสุขฯ) เชิญเจาหนาที่ชี้แจงครับ 



๑๐ 

 

นางชยิสรา  ไกรนารถ 
หัวหนาฝายอำนวยการ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นางฐิติพร  วงษอุทัยนันท 
ผูอำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายสมควร  ตะตองใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
นางฐิติพร  วงษอุทัยนันท 
ผูอำนวยการกองคลัง 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายพุฒิมา  ใหมวงษ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่นของเทศบาลตำบลพบพระ ไดบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จำนวน ๑ ชุด 
และเครื่องปริ้นเตอร จำนวน ๒ เครื่อง ใหแกกองสาธารณสุขฯ เพื่อใชประโยชนใน
ราชการ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯ หากมีผูบริจาคครุภัณฑ
ใหแกหนวยงานทองถิ่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินคะ 
 
มีมติเห็นชอบ รับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรจากกองทุน สปสช. จำนวน ๒ 
รายการ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางฐิติพร  วงษอุทัยนันท  
ผูอำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนเรื่องการใชจายเงินสะสม ตามที่ผูบริหารไดขออนุมัติ
ใชจายเงินสะสม ในที ่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โครงการกอสรางรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ ๕ ขณะนี้ไดทำการกอหนี้กับ หจก.แพ
เงิน ซึ่งไดเขาดำเนินการกอสรางแลวคะ 
 
รับทราบ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกมานครับ ผม นายสมควร  ตะตองใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ ขอสอบถาม เรื่อง โครงการกอสราง Box Convert 
ชุมชนที่ ๑ ซอยบานผูชวยเพ็ญ เนื่องจากเห็นวาขออนุมัติโครงการดังกลาวนานแลว 
แตยังไมเห็นดำเนินการใด ๆ เลยครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน โครงการกอสราง Box Convert 
ชุมชนที่ ๑ ซอยบานผู ช วยเพ็ญ ทางกองคลังไดรับรายงานจาก ทานรองนายกฯ 
ภาณุวัฒน  ประจวบดี วาชาวบานในพื้นที่ไมยินยอมใหดำเนินการกอสรางโครงการใน
พ้ืนที่ดังกลาว โครงการนี้จึงถูกระงับไวกอนคะ 
 
ในการนี้ผมขอมอบหมายให ทาน สท. สมควร ลงพ้ืนที่สำรวจขอมูล วามีชาวบานกลุม
ใดหรือทานใดที่ไมยินยอมใหดำเนินการกอสรางในพื้นที่ และสอบถามชาวบานวาจะ
ยังใหดำเนินการโครงการนี้อีกหรือไมครับ 
 
รับทราบ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผม นายพุฒิมา  ใหมวงษ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลพบพระ ขอสอบถามกองชางครับ วาถนนเสนผานบานพอหลวงใจ บาน
นายพล ทำไมถึงไมสามารถดำเนินการใด ๆ ไดครับไมวาจะเปนการลงลูกรัง หรือวา
คอนกรีตครับ 
 
 



๑๑ 

 

นายชัยศลิป  มาลำปาง 
เจาพนักงานสวนสาธารณะ
ชำนาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม 
 
นางสาวพวงเพ็ชร  สุขจิตร 
ผูอำนวยการกองการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ ผม นายชัยศิลป   มาลำปาง เจา
พนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน ขอชี้แจงดังนี้ครับ ปจจุบันนี้มีหนังสือสั่งการจาก
กรมปาไม การกอสรางถนนหรือใชพ้ืนที่ใด ๆ ในเขตพ้ืนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์จะตองทำ
เรื่องขออนุญาตไปยังกรมปาไมกอน และถนนเสนนี้ทางกองชางเคยลงพ้ืนที่สำรวจแลว 
ปรากฏวาเปนพืน้ที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ ์ดังนั้นทางเทศบาลจึงไมสามารถดำเนินการใด ๆ 
ได แตหากทางชาวบานตองการใหกอสรางจริง ๆ ก็ขอใหทาง ส.ท. หรือผูนำชาวบาน
รวบรวมรายชื่อชาวบานที่รองขอ สงเทศบาล แลวทางเทศบาลจะเปนผูยื ่นเรื่องขอ
อนุญาตกรมปาไมตอไปครับ และถึงแมวาพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิห์ากมีการกอสรางถนน
ผานหนาบานชาวบานคนไหน ตองใหชาวบานผูเปนเจาของของบานออกมาชี้แนวเขต
ดวยครับ 
 
ผมขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ประชาสัมพันธแจงใหแกชาวบานทราบดวยครับ 
 
 
รับทราบ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวพวงเพ็ชร   สุขจิตร 
ผูอำนวยการกองการศึกษา ขอแจงประชาสัมพันธงานแขงขันกีฬา 
 - กีฬาอำเภอพบพระ อำเภอพบพระไดจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 
ระหวางวันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขารวมดวย
นะคะ ประเภทกีฬามี ฟุตบอล, ตะกรอ, วอลเลยบอลหญิง และกีฬาพื้นบาน พิธีเปด
วันที่ ๘ มีนาคม นี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อำเภอพบพระ ทางเทศบาลจะทำหนังสือแจงอีก
ทีคะ 
 - กีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด ประจำป ๒๕๖๒ จะจัดการ
แขงขันระหวางวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามกีฬากลางของเทศบาล หมู 
๑ ประเภทกีฬามี ฟุตบอล, ตะกรอ, วอลเลยบอลหญิง, กีฬาพื้นบาน และมีกีฬา
ผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาลเชื่อมความสัมพันธดวยนะคะ ทางเทศบาล
จะมีหนังสือแจงอีกทีคะ 
 - หารือ เรื ่อง การจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ำดำหัวผู ส ูงอายุ 
ประจำป ๒๕๖๒ เบื ้องตนไดหารือกับทางคณะผู บริหารเสนอจัดงานในวันที ่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ นี้ ในที่ประชุมสภาฯ นี้เห็นชอบดวยหรือไม 
 
มีมติเห็นชอบใหจัดงานการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ำดำหัวผู สูงอายุ 
ประจำป ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดวยเสียงขางมาก ๙ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง 
 
ผมขอฝากอีกเรื่อง เครื่องเลนของเลนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ มีการชำรุดหลาย
อยาง อยากจะขอฝากกองการศึกษา ชวยดูแลปรับปรุงแกไขดวยครับ เนื่องจากอาจจะ
เกิดอันตรายแกเด็กนักเรียนที่ไปเลนเครื่องเลนไดครับ 
 



๑๒ 

 

ที่ประชุม 
 
นายบุญวาส  จันซิว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายสมควร  ตะตองใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายชัยศลิป  มาลำปาง 
เจาพนักงานสวนสาธารณะ
ชำนาญงาน 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางฐิติพร   วงษอุทัยนันท 
ผูอำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายสมจิต  เกิดศิริ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
ปดการประชุม 

รับทราบ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมนายบุญวาส  จันซิว  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลพบพระ ขอนำเรียนเรื่องที่ชาวบานแจงมาครับ ชาวบานแจงขอขยาย
เขตไฟฟาตรงบริเวณซอยบานลุงพ่ิว บานนายพล ขอฝากกองชางดวยครับ 
 
รับทราบ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมขอเรียนถามกองชางอีกเรื่องครับ 
เรื่องขยายเขตไฟฟา หมู ๑ ไมทราบวาดำเนินการถึงไหนแลวครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เรื่องขยายเขตไฟฟาทางกองชาง
จะตองดำเนินการแผนสี่ปฯ ซึ่งจะบรรจุเรียงลำดับไววาจะดำเนินการท่ีตรงจุดไหนกอน
ครับ 
 
เรื่องการขยายเขตไฟฟาเปนเรื่องเรงดวน เรื่องการบริการสาธารณะ เราสามารถขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมไดใชไหมครับ  
 
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ในเรื่องความเดือดรอนของชาวบาน
และการบริการสาธารณะสามารถขออนุมัติใชจายเงินสะสมได สำหรับเรื่องการขยาย
เขตไฟฟาของหมู ๑ ซึ่งปจจุบันนี้ไดบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ แลว และการขยายเขตไฟฟาตองทำในรูปแบบการอุดหนุน
งบประมาณใหหนวยงานไฟฟา และมีการประมาณการแนบไปพรอม ซึ่งทางกองชาง
ไดดำเนินการในสวนนี้แลว รอแคทางสำนักงานไฟฟาตอบกลับมาเทานั้นคะ 
 
รับทราบ 
 
ทานใดมีอะไรเสนอในที่ประชุมอีก หรือไมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
เวลา ๑๒.๓๐ น. 

  

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 
 


